



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:45

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท.จัดกิจกรรมCSR ปูพื้นที่สนามเด็กเล่น จ.ระยอง



กยท. ลงพื้นที่ จ.ระยอง จัดกิจกรรม CSR ปูพื้นที่สนามเด็กเล่น ย้ำให้มีความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่การใช้ยางในประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR เพื่อจัดทำพื้นที่สนามเด็กเล่นด้วยยางพารา นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมปูพื้นที่สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.ชะเมา จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้สนามเพื่อเป็น แหล่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬา และประโยชน์ของยางพาราให้กับเยาวชน และคนในชุมชน ในขณะเดียวกัน ปลุกฝังจิตสำนึกด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงาน กยท. พร้อมนำงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนขององค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจากคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยโครงการยางปูพื้นสนามเด็กเล่นครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ประจำปี 2560 เน้นนำยางพารามาแปรรูปเป็นบล็อกยางแล้วปูพื้นสนามเด็กเล่นแทนการปูพื้นซีเมนต์หรือการทำเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไป ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นด้วย

ขณะที่ ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ให้การสนับสนุนการปูพื้นยางสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านสระมัน โดยนำบล็อกยางพารามา จำนวน 900 แผ่น มาปูเป็นพื้นสนามเด็กเล่น คิดเป็นพื้นที่ 93.12 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้ยางแท่ง STR 20 จำนวนประมาณ 1 ตัน มาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นบล็อกยางในกิจกรรมนี้ สำหรับบล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่น เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี



“บล็อกยางปูพื้นสนาม จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต่อเด็กหรือเยาวชนที่ใช้เครื่องเล่นหรือทำกิจกรรมบนลานสนามเด็กเล่นนี้ ดังนั้น กิจกรรม CSR ในวันนี้ จะเป็นการนำงานวิจัยของ กยท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ยาวพาราภายในประเทศอย่างมีศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย”

ด้าน นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีระมัน กล่าวว่ โรงเรียนบ้านสีระมัน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำตำบลห้วยทับมอญ มีนักเรียนจำนวน 151 คน เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา เดิมสนามเด็กเล่นของโรงเรียนจะมีลักษณะเป็นพื้นดินปลูกหญ้าทั่วไป เมื่อทราบว่าการยางแห่งประเทศไทยนำยางมาแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนแบบนี้รู้สึกดีใจมาก เพราะโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้ถ้าจะต้องใช้งบประมาณมาจัดสร้างเองคงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปได้ ส่วนเด็กนักเรียนก็ตื่นเต้นและดีใจมาก พร้อมใจช่วยกันยกบล็อกยางมาต่อเรียงกันอย่างสนุกสนาน

อย่างไรก็ตาม บุคลากรของโรงเรียนบ้านสีระมันทุกๆ คน รู้สึกยินดีและขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย ถือเป็นเรื่องที่ดีในการนำน้ำยางมาแปรรูป ช่วยกันส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศไทย สนามเด็กเล่นปูพื้นด้วยยางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก รวมไปถึงเครื่องเล่นต่างๆ หากเป็นวัสดุที่มีส่วนผลิตจากยางก็จะดีกว่าการใช้โครงเหล็กซึ่งเมื่อใช้ไปเกิดสนิมก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กได้



เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:44

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่า กยท.เดินทางแก้ปัญหาราคายางให้มีเสถียรภาพ



ผู้ว่า กยท.ลงพื้นที่จ.ระยองทำความเข้าใจเกษตรกร พร้อมเดินทางแก้ปัญหาราคายางให้มีเสถียรภาพ พร้อม นำแผนยาง ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์ยางสร้าง สนามเด็กเล่น โรงเรียนชนบท

นาย อธิษฐ์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่า เดินทาง ลงพื้นที่ที่ จ. ระยอง โดย ได้ ลงพื้นที่ ที่ อ. บ้านค่าย เพื่อ ดู ความคืบหน้าในการ ส่งเสริมการโค่นต้น และ ปลุกพืชผลทางการเกษตรที่มีความเหมาะสม รวมทั้งการ แปรู ผลิตภัณฑ์จากยางพาราในพื้นที่ ขณะเดียวกันยัง ได้ เดินทางไปทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร ชาวสวนยาง ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จ. ระยอง จากปัญหาราคายางพาราดกต่ำ ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ที่ผ่านมา ทาง รัฐบาลได้มีการการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา ทาง กยท. ได้ มี แนวทางแก้ปัญหาราคายาง ร่วมกับภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน กระทรวงเกษตรฯ โดยได้ เตรียมประกาศตั้งพนักงาน กยท. ใช้อำนาจตาม มาตรา 41 พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์รวมทั้งการ ผลักดันใช้ยางภายในประเทศให้เป็นรูปธรรม ด้วยการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด

นอกจากนั้น การส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงค์ให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรินด์ TH-TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีสโตน จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ และกยท. พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ ผู้สนใจอย่างแบรินด์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท. ทั่วประเทศได้ พร้อมทั้ง ระบบตลาดภายในประเทศ กยท. ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและการบริการได้มากขึ้น รวมถึงเปิดตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา รวมทั้งผลักดันให้ มีตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางให้มากขึ้น

ผู้ว่า กยท. กล่าวอีกว่า ในการเดินทางมาจ. ระยองครั้งนี้ นอกจากมีการทำความเข้าใจกับเกษตรกรยังถือโอกาส จัดกิจกรรม CSR ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โดยนำแผ่นยางการการศึกษาวิจัยของ กยท. จัดทำพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา โดยคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.ชะเมา จ.ระยองด้วยการนำบล็อกยางพารา มา จำนวน 900 แผ่น มาปูเป็นพื้นสนามเด็กเล่น คิดเป็นพื้นที่ 93.12 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้ยางแท่ง STR 20 จำนวนประมาณ 1 ตัน มาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นบล็อกยางในกิจกรรมนี้ สำหรับบล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่นเป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเพื่อส่งเสริมให้สนามเพื่อเป็น แหล่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬา และประโยชน์ของยางพาราให้กับเยาวชน และคนในชุมชน ในขณะเดียวกัน ปลุกฝังจิตสำนึกด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงาน กยท. พร้อมนำงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย



newswit <http://www.newswit.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:46

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการใช้ยางประเทศ ย้ำ ทุกภาคส่วนร่วมใช้ภายในประเทศให้มาก...

กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าผลักดันมาตรการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอย่างต่อเนื่อง ย้ำ หากทุกส่วนงานร่วมกันสนับสนุนการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายฯ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเผยว่า กยท. ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทหลักในการพัฒนายางพาราทั้งระบบแบบครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง โดย กยท. ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการให้หน่วยงานต่างๆ หันมาใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเกิดเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ และสินค้าต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงด้านสาธารณสุขปลอดภัย อาทิ การทำถนนยางพารา แผ่นปูพื้นยางพารา โดยเฉพาะถนนยางพารานั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนางานวิจัยโดยการทดลองนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมในการทำถนน ซึ่งการทำถนนยางพารา มีหลายกระบวนการและขั้นตอนที่เป็นต้องให้ความสำคัญไม่เพียงแต่การเลือกยางไปผสมกับสารประกอบอื่นๆ ทำถนนเท่านั้น แต่กระบวนการในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน รวมถึง กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการลงทุน เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจะต้องร่วมกันผลักดัน ซึ่งรัฐบาลนี้ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานรัฐให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

"ด้าน กยท. ได้เดินหน้าผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในระเบียบว่าด้วยการทดสอบในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการตั้งงบประมาณได้ ฉะนั้น คาดว่าในปีต่อไป หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ซึ่งสามารถนำยางพาราไปใช้เพื่อทำถนน ปูพื้น หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ผ่านมา การรับรองมาตรฐานแล้ว จะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง และส่งเสริมการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในประเทศให้มากที่สุด" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติม

ดร.ธีรชัย กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน กยท. ได้นำร่องเดินหน้าร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่ผลิตยางล้อ นั่นคือ "ดีสโตน" ซึ่งเป็นแบรนด์ยางล้อของไทยที่ส่งขายทั่วโลก ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำผลผลิตจากยางพาราไปแปรรูปเป็นส่วนประกอบรถยนต์ประเภทต่างๆ มากที่สุด ภายใต้แบรนด์ THAI-TYRE เป็นโครงการยางล้อประชาธิ์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของชาวสวนยางไทย ผลิตจากบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐาน คุณภาพสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบูรณาการจากองค์กร 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคเกษตรกร ซึ่งในระยะเวลา 2 ปี มีเป้าหมายการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อยจำนวน 100,800 กิโลกรัม

"อย่างไรก็ตาม ยังมีผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยางพาราของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น หากทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นโดยปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นการแสดงให้เห็นผู้ซื้อและนานาชาติ เชื่อมั่นได้ว่า ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและผลผลิตยางพาราของไทยมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติต่อไป" ดร.ธีรชัย กล่าวทิ้งท้าย



สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07:53

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.นำยางพาราแปรรูปพื้นสนามเด็กเล่น



กยท.นำยางพาราแปรรูปพื้นสนามเด็กเล่น



เศรษฐกิจ 26 มิ.ย. 2017 12:47:00

ระยอง 26 มิ.ย. - กยท.ลงพื้นที่จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมปูพื้นยางสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านสี่ระมัน

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมจัดทำพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพาราให้โรงเรียนบ้านสี่ระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง หวังส่งเสริมให้สนามแห่งนี้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

นายธีช สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท.กล่าวว่า กยท.สนับสนุนบล็อควางพารา 900 แผ่น ปูเป็นพื้นสนามเด็กเล่นคิดเป็นพื้นที่ 93.12 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้ STR 20 จำนวน 1 ตัน เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นบล็อควางในกิจกรรมนี้สำหรับบล็อควางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่นเป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางของ กยท.มีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี สำหรับโรงเรียนบ้านสี่ระมัน เป็นโรงเรียนประจำตำบลห้วยทับมอญ อ่าเภอเขาชะเมา ระยอง เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 151 คน ส่วนใหญ่พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง และทำสวนยางพารา.-สำนักข่าวไทย



เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07:53

หัวข้อข่าว: "บิกฉัตร"เปิดทางบริษัทจีนรายใหญ่ประมูลยาง

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

"บิกฉัตร"เปิดทางบริษัทจีนรายใหญ่ประมูลยาง

"บิกฉัตร"เปิดทางบริษัทจีนรายใหญ่ประมูลยาง เพิ่มผู้ซื้ออย่างหวังดันราคาไทยให้สูงขึ้น "ริรัช"แจงเรียก2บริษัทเคยผิดสัญญาไทยเข้าชิงประมูลเพื่อเพิ่มผู้ซื้อ บอกคดีจบไปแล้ว

จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 18.13 น.



เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีให้ทางการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เรียกผู้ประกอบการส่งออกยางจากประเทศจีน เข้าหารือ 2 บริษัทคือ ที่เคยผิดสัญญาส่งมอบยางพาราให้กับ กยท. นั้น ถือเป็นการหาลาดการส่งออกยาง ให้มีการเพิ่มช่องทางการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น และการที่ทั้ง2 บริษัทเคยซื้อยางจากไทย และเคยทำผิดสัญญาในการรับมอบ ก็ถือเป็นการผิดสัญญาในรอบก่อนหน้านี้ และไทยไม่มีการขึ้นบัญชีดำ(แบล็คลิสต์) 2 บริษัท จึงยังสามารถเข้ามาซื้อขายพาราให้กับ กยท.ได้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามบริษัทที่ผิดสัญญาก็จะมีโทษตามที่ระบุไว้ในสัญญานั้นๆ ซึ่งต้องดูคดีกาหรือเงื่อนไข ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของกยท.ในการตรวจสอบ

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า วันที่ 28 มิ.ย. จะเรียกประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือทั้งหมด เพื่อความมาตรการแก้ไข ยางพาราว่าเดินทางไปขนาดไหนจะต้องเพิ่มเติมอย่างไรในการช่วยเหลือเกษตรกร และก็จะพูดคุยกับหน่วยงานที่ต้องการใช้ยาง เบื้องต้น ได้สั่งการให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปดูแลเรื่องยางพารา เพื่อที่จะทำให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศให้ได้มากที่สุด



ด้านนายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปปริมาณความต้องการยางของผู้ซื้อ โดยยางที่ 2 บริษัทของประเทศจีนต้องการ เป็นยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถซื้อขายและส่งมอบยางล็อตแรกในเดือนก.ค. นี้ โดยบอกว่าในตลาดยางไทยไม่มีใครแล้ว จึงต้องเชิญ 2 บริษัทผู้ซื้อ ที่ในอดีตผิดนัดสัญญาซื้อขายและส่งมอบยางพารากับ กยท. ไปอย่างน้อยถือเป็นการเพิ่มผู้ซื้ออีกครั้ง การเจรจาซื้อขายยางรอบนี้ ไม่เกี่ยวกับสัญญาเดิม สัญญาเดิมไทยมีการฟ้องร้องไปแล้ว แต่ก็จบลงแล้ว ในเรื่องการซื้อขายรอบใหม่เป็นเรื่องใหม่ มันเป็นเรื่อง

นายธีรัช กล่าวอีกว่า สำหรับการเจรจาระหว่างผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อลดการส่งออก ทั้ง 2 ประเทศ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ราคาขายพาราไม่ได้ตกลงมาจนทำให้เกษตรกรชาวสวนของ 2 ประเทศ เดือดร้อน ไม่เหมือนกับไทย ที่มีชาวสวนยางออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราคต่ำมาเป็นระยะ ในช่วงก่อนที่ผ่านมาที่ราคายางในไทย ตกลงเร็วและแรง ซึ่งเมื่อราคายางใน 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่ได้ตกต่ำ ผู้ผลิต 3 ประเทศจึงไม่เกิดขึ้น และกรณี 5 เสือส่งออก หรือบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่ของไทย กดยางพารานั้น ขณะนี้ยอมรับไม่มีหลักฐานจะไประบุว่าใครทำให้ราคายางพาราลดต่ำลงจนเกษตรกรเดือดร้อน



ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07:54

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: 'ฉัตรชัย' เปิดทาง "ซิโนเคม-ไห่หนาน-เหินฟง" หวังเพิ่มผู้ซื้อยางต้นราคา

'ฉัตรชัย' เปิดทาง "ซิโนเคม-ไห่หนาน-เหินฟง" หวังเพิ่มผู้ซื้อยางต้นราคา



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณี 2 บริษัทคือ บริษัท ซิโนเคม (SINOCEM) และ บริษัท ไห่หนานริบเบอร์อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด (บจก.) ที่เคยผิดสัญญาส่งมอบยางพาราแก่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ถือเป็นกรณีสัญญาในรอบก่อนหน้า หากไม่มีการขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) 2 บริษัทนี้ยังสามารถเข้ามาซื้อขายพารากับ กยท. ได้เหมือนเดิม หากผิดสัญญาไม่มารับยางก็ต้องมีกติกา ปรับหรือลงโทษ ตามสัญญานั้นๆ ซึ่งต้องดูกติกาหรือเงื่อนไขอยู่ว่าซื้อเท่าไร รับเวลาไหน ถ้าไม่รับติดเงื่อนไขจะทำยังไง ซึ่งเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกยท. ถ้ากยท. ไม่ทำเขาก็ผิดเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่แล้ว

"ส่วนการเปิดประมูลใหม่ มีการกำหนดเกณฑ์อย่างชัดเจน ถ้าสมมติว่าเราไม่กำหนดเงื่อนไขว่าเขาผิด เขาก็เข้าประมูลได้ใหม่ ส่วนไห่หนานที่ประมูลของเราครั้งแรกล้มไปแล้วเพราะเขาผิดกติกา แต่การยกเลิกของเขาเราไม่ได้ขึ้นบัญชีดำหรือแบล็กลิสต์ไว้ เขาก็เข้ามาประมูลใหม่ได้ แต่ถ้ามาก็ต้องเป็นไปตามกฎที่เรากำหนด วันนี้ถ้าไห่หนานจะเข้ามาช่วยซื้อในราคาที่ดีและไม่ผิดอะไร ทางเรายินดีอยู่แล้วเพราะมีผู้ซื้อมากขึ้น"

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า วันที่ 28 มิ.ย.นี้ จะเรียกประชุม กยท. กรมวิชาการเกษตร เพื่อดูว่ามาตรการแก้ไขยางพาราว่าเดินทางไปขนาดไหน และก็จะพูดคุยกับหน่วยงานที่ต้องการใช้อย่าง และได้สั่งการให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปดูแลเรื่องยางพารา 2 เรื่อง 1. กระทรวงเกษตรฯ และกรมต่างๆ ที่จะใช้อย่างพารามีเท่าไร และปรับเปลี่ยนงบประมาณปี 2560 มาก่อน 2. ถ้ามีความต้องการใช้อย่างเพิ่มเติมของงบประมาณกลางปี ให้รวบรวมความต้องการมาความต้องการใช้อย่างในประเทศ

นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. เรียกบริษัท ซิโนเคม และ บริษัท ไชน่าไท่หนานรับเบอร์อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด (บจก.) 2 บริษัทของประเทศจีนเข้าหารือ เพื่อเจรจาซื้อขายยางผ่านกยท. ให้ กยท. เป็นผู้รวบรวมปริมาณยางพารา โดยการซื้อขายยางรอบใหม่จะไม่ทำสัญญายาว จะทำสัญญาเดือนต่อเดือน ซื้อขายตามราคาตลาด ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปปริมาณความต้องการยางของผู้ซื้อ โดยอยู่ที่ 2 บริษัทของประเทศจีนต้องการ เป็นยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถซื้อขายและส่งมอบยางล็อตแรกในเดือนก.ค. 2560 นี้

“ยอมรับในตลาดยางไทยไม่มีใครแล้ว เลยต้องเชิญ 2 ผู้ซื้อจีน ที่ในอดีตผัดผันสัญญาซื้อขายและส่งมอบยางพารากับกยท. ไป อย่างน้อยถือเป็นการเพิ่มผู้ซื้ออีกครั้ง การเจรจาซื้อขายยางรอบนี้ ไม่เกี่ยวกับสัญญาเดิม สัญญาเดิมผัดสัญญาส่งมอบยาง ไทยมีการฟ้องร้องไปแล้ว แต่ก็จบลงแล้ว ในเรื่องการซื้อขายรอบใหม่เป็นเรื่องใหม่ มันเป็นเรื่องจริง”

นายธีรัช กล่าวว่า ล่าสุด กยท. ส่งมอบยางพาราให้ บริษัท เท็นฟง รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน ได้รับมอบยางพาราไทยจำนวน 200 ตัน เพื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติ หากยางพาราไทยเป็นไปตามสเปกที่ต้องการใช้ผลิตยางล้อก็จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของบริษัท

สำหรับการเจรจาระหว่างผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อลดการส่งออก ยอมรับว่า 2 ประเทศ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ราคาขายพาราไม่ได้ตกลงมาจนทำให้เกษตรกรชาวสวนของ 2 ประเทศ เดือดร้อน ไม่เหมือนกับไทย ที่มีชาวสวนยางออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำมาเป็นระยะ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่ราคายางตกลงเร็วและแรง

“เมื่อราคายางใน 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไม่ได้ตกต่ำ จนทำให้ชาวสวนเดือดร้อนการร่วมมือกันลดการส่งออกของผู้ผลิต 3 ประเทศจึงไม่เกิดขึ้น และกรณี 5 เลือส่งออก หรือบริษัทผู้ส่งออก รายใหญ่ของไทย กดราคายางพารานั้นขณะนี้ยอมรับไม่มีหลักฐานจะไประบุว่าใครทำให้ราคายางพารา ลดต่ำลงจนเกษตรกรเดือดร้อน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซิโนเคม และ บริษัท ไชน่าไท่หนานรับเบอร์อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด (บจก.) 2 บริษัทจีน เคยเข้ามาทำสัญญาซื้อขายพาราจาก 2 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง จำนวน 4.08 แสนตัน แต่ผัดผันชำระราคาและส่งมอบยางพารา ส่งผลให้ พล.อ.ฉัตรชัย แจ้งเลิกสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558 ทำให้มีเรื่องฟ้องร้องเกี่ยวกับการผัดสัญญาซื้อขายระหว่าง 2 บริษัทจีน และกยท.ในฐานะผู้ขายยางของรัฐบาลไทย



Nation TV <http://www.nationtv.tv>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 07:57

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ยกระดับโรงงานยางสู่ GMP !!!



ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางจำนวนมากซึ่งโรงงานต่อเนื่องจากการปลูกยางหรือสวนยางเองก็มีความสำคัญไม่น้อยเพราะถือเป็นตัวกลางเชื่อมต่อจากแหล่งผลิตสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในขณะนี้นหลายโรงงานพร้อมที่จะปรับตัวและก้าวเข้าสู่มาตรฐานจีเอ็มพีที่เราไปหาความรู้จัดการก้าวเข้าสู่มาตรฐาน จีเอ็มพี ขอชาวสวนยางกันละ



"ใหญ่อย่ กิดดิหงศวีฒณ" ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.ระยอง กล่าวว่ จ.ระยอง เป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมที่เกษตรกรมีความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพการทำสวนยางบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกยาง การแปรรูป และการส่งออก บทบาทที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งของ กยท. คือ การส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 35,680 ราย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 21 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 51,658 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้กับการประกอบอาชีพทำสวนยาง





ทั้งนี้ กยท. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนพัฒนาช่างพารา ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49(3) 49(5) และ 49(6) โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา พร้อมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางยื่นขอรับทุนได้ทันที ประกอบด้วย มาตรา 49(3) เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประกอบอาชีพการทำสวนยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และด้านสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนการผลิต



อย่างกรณี ของชมรมสหกรณ์ จ.ระยอง เป็นหนึ่งในสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถเขียนโครงการเพื่อยื่นขอกู้ยืมเงินในการรวบรวมผลผลิต หรือแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป โดยสำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทเงินหมุนหมุนเวียน สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะเริ่มต้น/พัฒนา คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 และในระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ด้านประเภทการกู้เพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่า ฯลฯ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งในระยะเริ่มต้น/พัฒนา และระยะก้าวหน้า คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1



นอกจากนี้ ยังมีเงินกองทุนพัฒนาช่างพาราเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหม่มาตรา 49(6) ได้แก่ การจัดประชุมเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งหรือเชื่อมโยง เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีศักยภาพรอบด้านทั้งด้านการเงิน การผลิต การแปรรูป การตลาด เป็นต้น รวมทั้ง การให้รางวัลแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน



"การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือด้านเงินทุน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะพัฒนา และผลักดันให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มมูลค่า หรือ ลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง ในการแข่งขันต่อไปได้ ทั้งนี้ กยท. พร้อมให้บริการ และให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาช่างพาราทั้งระบบแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรติดต่อ กยท. ในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียน หรือที่ท่านสะดวกติดต่อ" นายใหญ่พลย์ กล่าว



"เลลา ลิมกู" ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวว่ จังหวัดระยองเป็นยุทธภูมิภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีความได้เปรียบ เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากชุมนุมสหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตยางพาราเก็บไว้จำหน่ายในช่วงที่ระดับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้มากกว่า ที่ผ่านมา ชุมชนสหกรณ์เริ่มต้นเพียงทำหน้าที่รวบรวมยางแล้วนำยางไปรวมประมูลที่ตลาดกลางยางพาราเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ได้มีการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมีสมาชิกจากสหกรณ์ในพื้นที่ จ.ระยอง จำนวน 26 แห่ง มีสมาชิกทั้งหมด 39,367 คน เข้ามาเป็นสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ซึ่งการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์จะเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญเป็นการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ผลិតภัณฑ์ทางการเกษตร และบริการต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด เป็นต้น ให้แก่สมาชิกทุกท่าน



"ขณะที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด รับซื้อผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัดอื่นในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรับซื้อยางแผ่นดิบ ยางเครป ยาง STR 5L ยาง STR 20 ยางก้ออถวย ซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน รวมไปถึงรับซื้อยางแผ่นรมควันที่มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายสู่ตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโรงงานรมควันของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด มีกำลังการผลิตยาง ประมาณ 250-300 ตันต่อเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กำลังวางแผนที่จะพัฒนาโรงงานแห่งนี้ให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ตามที่ กยท.ได้กำหนดไว้" ประธานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด กล่าวเพิ่มเติม



"เรวัต แสงวารินทร" ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สวนยาง จังหวัดระยอง กล่าวถึงการเตรียมตัวเพื่อให้โรงงานเข้าสู่มาตรฐานจีเอ็มพีว่า โรงงานการผลิตยางพาราของที่นี่จะเน้นเรื่องเอสเอ็มอีเนื่องจากตลาดเอสเอ็มอียังมีความต้องการมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ตลอดจนจังหวัดนครปฐม โดยผลิตยาง 260 ตันต่อวันรับซื้อไปขายจากเกษตรกรที่ส่วนมากจะปลูกพืชในเชิงเดี่ยว ไม่มีการปลูกพืชชนิดแซม อีกทั้งตลาดการซื้อยางของที่นี่ไม่มีการวางเงินมัดจำทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรซึ่งต้องพยายามผลักดันให้เกษตรกรมีหลักประกัน หรือเงินหมุนเวียนโดยการคืนทุนให้กับเกษตรกรด้วย การดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ยังต้องการเงินหมุนเวียน 150 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาสหกรณ์เข้าไปถึงต้นทุนเนื่องจากมีการเขียนระเบียบที่ทำให้เราเข้าไม่ถึง เช่นการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่เนื่องจากสหกรณ์ทั่วไปไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง



อย่างไรก็ตามการที่ตลาดเอสเอ็มอีในอนาคตยังไปได้ดีเพราะเราทำยางอ่อนและทำตามความต้องการของลูกค้าเนื่องจากประเทศไทยใช้ยางพาราจำนวนมากแต่ไม่มีใครรู้ข้อมูลแท้จริง อีกทั้ง ตลาดเอสเอ็มอีมีการไปยางพาราไปแปรรูปในหลากหลายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับภาคเตรียมตัวเพื่อให้โรงงานเข้าสู่มาตรฐานจีเอ็มพีทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงโรงงานด้านเดือนกรกฎาคมในเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ด้วยการปลูกพืชแซมเพื่อความสะอาด ประสานและปรับกระบวนการผลิตไปเรื่อย ๆ แต่ไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตแต่จะเพิ่มลูกค้าในพื้นที่อื่น ๆ ให้ผลิตร่วมกันเช่นจากภาคะเก็บ จะแข่งราคา สกย.พ.เยา กำแพงเพชร สกย.น่าน เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีการนำไปแปรรูปมีหลากหลายที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือ **วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง ม.6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง** ได้แปรรูปน้ำยางมาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพคือเบาะรองนั่งสมาธิและอาสนะยางพาราภายใต้การนำของ **"ศันสีย์ เจริญรัมย์" ประธานกลุ่ม** บอกว่า การแปรรูปสินค้าเริ่มจากอบรมวิธีการทำเบาะรองนั่งเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างและนำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในกลุ่มเล็ก ๆ และผลิตสินค้าที่เมื่อแรกทำและเริ่มวางจำหน่ายเป็นการลองคิดลองถูกไปในตัวตลอดจนการจรรยาบรรณตลาดเวลาจนกระทั่งมียอดคำสั่งจากต่างประเทศเช่นฮ่องกง



สำหรับคุณสมบัติของสินค้าภายใต้ชื่อ **"kaika"** มีปลอกถอดซีกทำความสะดวกได้ง่าย มีหูหิ้ว สะดวกต่อการเดินทาง ปลอดภัยไร้สารที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ยืดหยุ่นคงทน ใช้ได้นาน 10 ปี ไม้ร้อน ระบายอากาศได้ดี ลดโลกร้อน ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สามารถซีกขึ้นแท่งในเครื่องซีกฟ้าได้ทั้งขึ้นและควรตั้งลมแทนตากแดด



กยท.อยู่ระหว่างหารือเอกชน-ลูกค้าเพื่อกำหนดมาตรการแก้ปัญหาราคายาง มอง H2/60 ปัจจัยพื้นฐานยังหนืดลาคด

นายธีรรัช ทุษฐสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางมีแนวโน้มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กยท.ได้เชิญผู้ประกอบการยางเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด และล่าสุดยังมีผู้แทนจากบริษัทผู้ส่งออกยางใหญ่อีก 2 บริษัท คือ บมจ. ไทยฮิวอิงพารา และ บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ TRUBB ร่วมหารือแนวทางแก้ไขสถานการณ์ราคายางภายในประเทศ นอกจากนี้ยังได้หารือกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่งที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ กยท. เช่น บริษัท ไทหนาน (สิงคโปร์) จำกัด บริษัท ซิโนแคม จำกัด ในการหาแนวทางด้านราคาซื้อขายระหว่างประเทศเช่นกัน ซึ่งต้องแก้ไขทั้ง 2 ระดับ ทั้งระดับตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้า และตลาดการซื้อขายภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ อยู่ระหว่างหารือหรือแนวทางเพื่อร่วมมือกันในอนาคต แต่คาดว่าตลาดยางพาราในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ ทั้งความต้องการใช้ยาง และปริมาณยางพาราที่ออกสู่ท้องตลาด ขณะเดียวกัน

จะเน้นการแก้ปัญหาเรื่องกรเท็งกำไรราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า แต่โดยภาพรวมแล้วยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่เติบโตในอนาคต

“สิ่งสำคัญ คือ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะต่างจากตลาดส่งมอบจริง ตลาดส่งมอบจริง ถ้ามีการตัดสินใจซื้อวันนี้ ราคามันเกิดขึ้นทันที ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เป็นการซื้อขายบนกระดาษแผ่นเดียว เพราะฉะนั้นตลาดจะไม่ได้รับผลกระทบมาก แต่เราในฐานะผู้ผลิตจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จึงอยากแนะนำว่าควรมีการแยกตลาดออกมา อย่าเอาสองตลาดมาพัวพันกัน ในที่สุด ถ้าเราเอาตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาเป็นตัวกำหนดการซื้อขายจริงเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น ควรมีการบริหารจัดการทั้ง 2 ตลาด ให้มีความชัดเจน” นายธีรรัช กล่าว

ส่วนการหาหรือร่วมกับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการยางทั้งในและต่างประเทศ ได้หาหรือในประเด็นปัญหาสำคัญใน 3 เรื่องหลัก คือ 1.การใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานทั้งระบบ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะออกประกาศแต่งตั้งพนักงาน กยท.เป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง มาตรา 41 ให้มีประสิทธิภาพ

2.รัฐบาลจะเร่งผลักดันการใช้ยางพาราในหน่วยงานของรัฐ และภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ปีงบประมาณ 2560 เหลือเวลาอีก 3 เดือน ในการทำงานเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการให้เกิดการใช้ยางให้ได้มากที่สุด รวมทั้งในปี 2561 จะผลักดันให้มีการตั้งงบประมาณของแต่ละภาคส่วนในการที่จะใช้ยางในภาครัฐมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการใช้ยางในรูปแบบหรือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการแปรรูปมากขึ้น ในส่วนของภาคเอกชนจะเป็นการร่วมมือและรณรงค์ให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งขณะนี้ กยท. เดินหน้าร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อ ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรินด์ TH -TYRE เป็นการใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง และมีบริษัทที่ได้มาตรฐานอย่างบริษัท ดีลไดน์ จำกัด มาเป็นผู้ผลิตยางล้อ ทั้งนี้ กยท.พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่สนใจจะลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ ร่วมกัน โดยขณะนี้ผู้สนใจล้อยางแบรินด์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท.ทั่วประเทศได้

และ 3.ระบบตลาดภายในประเทศ กยท.ผลักดันการซื้อขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่นของ กยท. เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดและการบริการได้มากขึ้น รวมถึงตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท. จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา นอกจากนี้ยังมีตลาดกลางระดับภูมิภาค (RRM) ของ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่ง กยท. ได้เดินหน้าผลักดันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธันวาคม ๒๕๖๐



ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>
บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08:09
หัวข้อข่าว: กยท.ตั้งเป้าใช้ยางในประเทศปีนี้เพิ่ม 2 แสนตัน

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

กยท.ตั้งเป้าใช้ยางในประเทศปีนี้เพิ่ม 2 แสนตัน

ในช่วงราคายางตกต่ำขณะนี้ มาตรการสำคัญที่จะถูกเร่งนำมาใช้ คือ การใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการที่ทางเกษตรกรและภาครัฐต่างยอมรับ โดยคาดหวังว่าจะมีการใช้ยางเพิ่มขึ้นในปีนี้ได้ 200,000 ตัน



สถานีโทรทัศน์สีช่องที่พบกช่อง 7 <http://www.ch7.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08:14

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

กยท.เร่งแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ



นายอิทธิชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยร่วมกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน ผลักดันให้การแปรรูปยางสู่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น

จากการลงพื้นที่ที่จังหวัดระยอง และจัดกิจกรรม CSR (CSR : Corporate Social Responsibility) ปลูกยางสนามเด็กเล่นในโรงเรียนชนบท โดยนำแผ่นยางที่ได้จากการศึกษาวิจัยของ กยท. มาทำพื้นสนามเด็กเล่น ได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกลายปูพื้น จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้ ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่อง และเป็นแนวทางแก้ปัญหาราคายางในประเทศได้

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าขณะนี้ ได้ร่วมกับภาคเอกชนผลิตยางล้อรถภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ แบรินด์ TH –TYRE เพื่อใช้ยางที่ผลิตภายในประเทศ ผ่านสหกรณ์ชาวสวนยาง โดยมีบริษัทที่ได้มาตรฐาน เป็นผู้ผลิตยางล้อรถ และ กยท.จะเป็นผู้จัดหาตลาดด้วยการให้มีการซื้อ-ขายจริง ตั้งแต่ตลาดระดับท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรจากตลาดซื้อ-ขายล่วงหน้า ผู้สนใจยางล้อรถแบรินด์ TH-TYRE สามารถสั่งซื้อกับ กยท.ทั่วประเทศได้

ส่วนการแก้ไขปัญหาราคายางในระยะยาว ยังได้เปิดตลาดกลาง 6 แห่ง ของ กยท.เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค้ายางพารา ผลักดันให้มีตลาดกลางระดับภูมิภาคของ 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อสร้างเสถียรภาพราคายางให้มากขึ้น



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08:16

Site Value: 10,000


PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: จ.เลย อบรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายยางสดให้กับ...

จ.เลย อบรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายยางสดให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร



 แหล่งที่มา : สวท.เลย

 วันที่ข่าว : 26 มิถุนายน 2560

วันนี้ (26 มิ.ย.2560) ที่ห้องประชุมใบแก้ว โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายยางสดให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ตามโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน

สำหรับบรรยากาศภายในงานครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ การดำเนินการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา, หมอนยางพารา, มาตรฐานยางก้อนถ้วยคุณภาพดี, กระบวนการรับซื้อและแปรรูปยางพาราที่ได้คุณภาพมาตรฐานโรงงาน, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต, การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีได้มาตรฐาน, การใช้สารจับตัวยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของการยางแห่งประเทศไทย โดยวิทยากรจากการยางแห่งประเทศไทย จากศูนย์วิจัยยางจังหวัดหนองคายและหน่วยงานภาคเอกชน

นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจาก จังหวัดเลยมีครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา จำนวน 50,564 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกยางพารา 760,050 ไร่ โดยแยกเป็นครัวเรือนที่เปิดกรีด จำนวน 33,888 ครัวเรือน พื้นที่ 539,550 ไร่ และครัวเรือนที่ยังไม่เปิดกรีด 16,716 ครัวเรือน มีพื้นที่ 227,498 ไร่ ซึ่งพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 นิยมแปรรูปยางโดยผลิตเป็นยางก้อนถ้วย ซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ แต่อย่างไรก็ดีการผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจการเลือกใช้น้ำกรดและปริมาณความเข้มข้นของน้ำกรดที่เหมาะสมเพื่อให้ยางแปรรูปเป็นเนื้อยางที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การผลิตยางก้อนถ้วยที่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นเพื่อใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราชนิดอื่นต่อไป ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหาเรื่องการใช้น้ำกรดที่ไม่เหมาะสมในการผลิตยางก้อนถ้วยส่งผลให้ยางก้อนถ้วยด้อยคุณภาพและจำหน่ายได้ในราคาต่ำ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการใช้น้ำกรดอย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เรื่องการผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรเลือกวิธีผลิตยางพาราได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพิ่มมูลค่าผลผลิต และเป็นที่ต้องการของตลาด จึงต้องมีการอบรมสัมมนาแก่เกษตรกรภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยได้ปรับปรุงคุณภาพการผลิตยางพารา ก่อน เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดเลยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป